

Nhĩ i “tên-lĩ p-3-trĩ ng-làng ” nói...

Tác Giả: Trĩ n Văn Giang
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:21

Có mĩ t “sĩ cĩ” là chĩ sĩ thông minh (“IQ”) cĩ a chú Trĩ t chĩ a vĩ t qua con sĩ cĩ a nhiĩ t đĩ trong nhà (“room temperature”) nên chú không thĩ thĩ y là câu chào hàng này có vĩ hĩ i phĩ n thùng, chĩ i khĩ m, chĩ i bĩ thĩ m Trĩ t ã nhà (?) Chĩ là, “con gái Viĩ t Nam đĩ p lĩ m” nhĩ ng mà thĩ m Trĩ t toàn điĩ n tính cĩ vĩ n lĩ n lĩ i chĩ có mĩ i cái tên do cha mĩ đĩ t ra là đĩ p (Trĩ n Thĩ Kim Chi) còn lĩ i nhan sĩ c, vóc dáng cĩ a thĩ m nhĩ rĩ t thĩ m hĩ i không kém gì Thĩ Nĩ. Thĩ m nhĩ thoang thoảng qua giĩ ng y chang nhĩ mĩ t thĩ m bán hĩ t vĩ t lĩ n gĩnh?! Nhĩ ng nhĩ kĩ lĩ i thì thĩ y giĩ ng thiĩ t. (Tôi xin lĩ i các thĩ m bán hĩ n vĩ t lĩ n ã chĩ này. Tôi muĩ n nói là chĩ có ngĩĩ i là xĩ u chĩ không có ngĩ nào xĩ u cĩ. Đáng đĩ p cĩ a thĩ m Trĩ t là cái dáng đi bán hĩ t vĩ t lĩ n gĩnh mà làm đĩ nhĩ t phu nhĩ nĩĩ c Viĩ t Nam thì hình nhĩ trĩĩ c khi cách mĩ ng thành công chĩ có trong chuyĩ n thĩ n thoĩ i mà thôi!)

Ngày 27 tháng 8 năm 2007, chú Trĩ t trong “bài nói” vĩ “an ninh quĩ c phòng” khi chú thăm Trĩ ng cĩ c chính trĩ, Bĩ quĩ c phòng đã “cĩ nhĩ báo” là:

“Dĩ ai nói ngĩ nói nghiĩng. Dĩ ai muĩ n bĩ điĩ u 4 hiĩ n pháp gì đĩ (*) thì không có chuyĩ n đĩ. Bĩ cái đĩ [“đĩ u 4”] đĩ ng nghĩa vĩ i viĩ c chúng ta tuyên bĩ tĩ sát.”

Bĩ ng nhiĩn CS và chú Trĩ t sĩ chĩ t thĩ nhĩ? CS trĩ ng coi mĩ ng sĩ ng cĩ a mình và nhĩn dân ta nhĩ tiĩ n bác Hĩ. Nhĩ CS đã tuyên truyĩ n là ngĩĩ i cĩ a cách mĩ nhĩ anh hùng tĩ đĩ t mình thành đĩĩ c rĩ i miĩ ng thĩ i sĩ o tay ãm bom đi tĩ tĩ (?) vào kho đĩ n cĩ a đĩ ch cho nĩ tung; hoĩ c lĩ y thĩn xác gĩ y gĩ cĩ a mình làm vĩ t cĩ n sũng nĩ ng tĩ m xa khi sũng đĩng đĩĩ c kĩ o lên núi cao bĩ trĩĩ t xũng đĩ c; hoĩ c đã ãm chĩ t nĩ ngĩ m ã ng đĩ lĩ n lĩ i đĩĩ i nĩĩ c đĩ nĩ tung phá cĩ u cĩ ng; hoĩ c lĩn ra chĩ t nhĩ rĩ hĩng hĩng lĩ p lĩ p trong các trĩ n đĩnh biĩ n ngĩĩ i; hoĩ c quyĩ t tĩ tĩ khĩ o chĩn vào ã sũng lĩ n đĩ đĩnh đĩ n chĩ t... cĩ mà???. Y! Sao chĩ m hiĩ u quá! Bi giĩ là thĩ i buĩ i “đĩ i mĩ i,” “kinh tĩ thĩ trĩĩ ng đĩ nh hĩĩ ng xĩ hĩ i chĩ nghĩa” khác rĩ i. Đĩu còn cái thuĩ mĩ c quĩ n xĩ loĩ ng cĩ i trĩ n công đĩ n nĩ a. Chú nào mĩ t cũng bĩ o đĩ y đĩ y thĩ t, làm chĩ 2-3 căn nhà, có vĩ lĩ n vĩ bĩ cĩ tiĩ u đĩ i, có tiĩ n cĩ a rĩ ng rĩ nh bĩ ã nhà bĩng ngoĩ i quĩ c... Nĩ u bĩ (“đĩ u 4 hiĩ n pháp”) tĩ c là bĩ quyĩ n lĩ c đĩ c tài đĩ ng trĩ đĩ nhĩn dân có cĩ hĩ i vùng lĩn dĩnh lĩ y quyĩ n làm chĩ thì đĩ ng viĩn CS cĩ chú Trĩ t chĩ t là cái chĩ c; không có đĩ thĩ i giĩ đĩ tĩ sát cho tĩ n thuĩ c chũ t, phĩ đĩ n... Mà lĩ chĩ t đĩ thì cĩ a cĩ i tài sĩ n đã cĩ t công vĩ vét kĩ lĩĩ ng cĩ a nhĩn dân làm sao còn giĩ đĩĩ c? Chú Trĩ t tuy là hĩ i lĩn nhĩ ng chú cũng có cĩ gĩ ng rĩng nhĩn xa xa: thĩ y bài hĩ c lĩ ch sĩ đĩ ng CS Liĩn sĩ và Đĩng ỹ đã đi trĩĩ c và to lĩ n hĩ n Viĩ t Nam nhiĩ u mà còn tan rĩ; còn rĩt hĩ n nĩ a là có anh Sĩ-sĩt-cũ (**) chĩ tĩ ch nhĩ nĩĩ c cĩ a CS Romania suĩ t 24 năm mà còn bĩ dân cho đi bán muĩ i; thì chú Trĩ t lo lĩ ng “cĩ n trĩ ng” nhĩ n nhĩ các đĩ ng viĩn CSVN là đĩng quá. Làm giĩ phĩ i phĩ n bác.

Ngày ngày 29 tháng 9 năm 2009, chú Trĩ t viĩ ng thăm nĩĩ c Cu Ba và phát biĩ u mĩ t câu xanh rĩ n đĩĩ c khĩn giĩ (?) vĩ tay vang đĩ i (!).

“Cĩ ngĩĩ i (?) vĩ von, Viĩ t Nam Cu Ba, nhĩ là trĩ i đĩ t sinh ra. Mĩ t anh ã phĩ Đĩng, mĩ t anh ã phĩ Tây. Chúng ta thay nhĩu canh giĩ hĩ o bình cho thĩ giĩ i. Cu Ba thĩ c thì Viĩ t Nam ngĩ, Viĩ t Nam thĩ c thì Cu Ba ngĩ ...”

Sĩ sách “tĩ liĩ u” cĩ a đĩ ng ta đĩu có cái mĩ ng nào ghi chép là chú Trĩ t hĩ c trĩĩ ng kĩ ch ngĩ ngành hĩi đĩu mà Chú Trĩ t ỹn nói thiĩ t mĩ c cĩĩ i. Chú cĩ ã m a ã chĩ ng cho ai biĩ t “cĩ ngĩĩ i?” là ngĩĩ i nào? Hay là chính chú đã tĩ ý vĩ ra cái vĩ vĩ von dzui quá xĩ này? “Cĩ ngĩĩ i (?)” nói chú nhĩi lĩ i sĩ cĩ bác Hĩ đã nói vĩ nĩĩ c Cu Ba tĩ ngày trĩĩ c; nay chú sĩ a chĩ a lĩ i chĩt đĩ nhĩ

Nhĩ i “tên-lĩ p-3-trĩ ng-làng ” nói...

Tác Giả: Trĩ n Văn Giang
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:21

cho hĩ p thĩ i trang, hĩ p tình hĩ p cĩ nh cho dzui hĩ n!

“Mĩ t anh ĩ phĩa Đĩng, mĩ t anh ĩ phĩa Tây?” Phĩa Đĩng là ĩ phĩa Đĩng cĩ a cái gì? Phĩa Tây là phĩa Tây cĩ a cái gì mĩ i đĩĩ c? Xin nhĩ c tuĩ ng chú Trĩĩ t mĩ t tí là phĩa Đĩng cĩ a Viĩ t Nam là Trĩĩ ng sa và Hoĩng Sa. Đĩy mĩ i chính là cái “phĩa Đĩng” mà chú nên nhĩ c đĩ n. May ra anh Phi-đen “gĩp ý” cho chú cách xĩ lý cái ĩĩĩ i bĩ phĩ ĩ u!...

“Viĩ t Nam và Cu Ba, nhĩĩ trĩ i đĩ t sinh ra!” Trĩ i đĩ t! Chĩ cĩ hai nĩĩ c CS ĩ u viĩ t này đĩĩ c trĩ i đĩ t sinh ra thĩi hĩ ? Cĩn các quĩĩ c gia khác thĩ đĩĩ i đĩ t chui hay ai sinh ra vĩ y hĩ ĩng nĩ i? Chú nói khĩĩ i khĩĩ i kiĩ u đĩ ngĩĩ i ta biĩ t chú nói cái gì? Chú ví von cái cĩ cĩĩ i gì vĩ y hĩ i trĩ i? Khĩng biĩ t chú cĩ hiĩ u chú đĩng nói kí rĩ?

“Viĩ t Nam thĩ c thĩ Cu Ba nghĩ ĩĩĩ?” Hay là chú nhĩ ĩĩ chuyĩ n cũ lĩc trĩĩ c hai thĩ ng cĩng nghĩo (vĩ bĩ Mĩ cĩ m vĩ n) nên hĩa nhau tĩ chĩ c đĩ ĩn trĩ m đĩ đĩ c cĩ a hĩng xĩm: Mĩ t thĩ ng phĩ i thĩ c canh cho thĩ ng kia khiĩng đĩ ; rĩ i bĩy giĩ chú nhĩ ra, cũng ĩĩ sĩ a chĩt đĩ nh là “mĩ t thĩ ng thĩ c canh cho thĩ ng kia ngĩ ?” Mĩ nĩ. Cu ba ngĩ thĩ Cu má đĩng làm gì mà chú khĩng nói, nhĩ c nhĩ gì cĩ? Chú làm phĩĩ c cho bĩn dĩn thĩn hĩ biĩ t thĩm cho nó hoĩn tĩ t tĩ p phĩm bĩ ...

“Canh giĩ hĩa bĩnh thĩ giĩ i?” Viĩ t Nam mĩ t ĩĩ Nam Quan, Thĩc Bĩn Giĩ c, Bĩi biĩ n Tĩĩ c Lĩm; rĩ i ĩĩ mĩ t lĩn các đĩĩ Hoĩng Sa, Trĩĩ ng Sa vĩo tay cĩ a Tĩu. Chú Trĩĩ t cĩ làm gì đĩĩ c khĩng mà đĩĩ là chuyĩ n đĩ đĩn gĩn giĩ hĩa bĩnh cho thĩ giĩ i ĩĩĩ? Canh giĩ hĩa bĩnh kiĩ u này thĩ mĩ t đĩy chú phĩ i đĩĩ n hĩi bĩ ng tĩĩ ng tĩ u mĩ t! ĩ Cu ba, chú Trĩĩ t cĩn làm mĩ t chĩu ruĩ i bu khác là “cĩ t miĩ ng” mĩ t sĩ dĩn Viĩ t đĩng đĩĩ bĩ ng cách đĩm “tĩ ng” nhĩn dĩn cĩ a anh rĩu xĩ m Phi-đen 3000 tĩ n gĩĩ o! Cu Ba lo ĩn cĩn khĩng xĩng, nói gì đĩĩ n gĩn giĩ hĩa bĩnh cho thĩ giĩ i? Anh Phi-đen chĩ ĩn đĩ u (“bean”) chĩ cĩ thĩch ĩn gĩĩ o đĩu mà chú Trĩĩ t cĩ t cĩng làm cái chuyĩ n “cho sĩ mĩĩ n ĩĩĩ c, cĩ m c... cho chĩ tĩ” nĩ y. Nhĩn ĩĩ biĩ n chuyĩ n cĩ a thĩ giĩ i tĩ khi CS “cĩĩ p” chính quyĩ n nĩm 1945 đĩ n nay, thĩ giĩ i cĩ lĩc nĩo hĩa bĩnh đĩu? Tĩĩ chĩĩ n trĩn quĩĩ c cĩng Trĩng hĩa, Trĩĩ u tĩn, chĩĩ n trĩn Đĩng đĩĩ ng, Viĩ t Nam; đĩ n chĩĩ n trĩn ĩ Trĩng Đĩng, Phi chĩu, Iraq, A phĩ hĩ n... chú Trĩĩ t chĩ cĩ tĩi nói phĩt...

Ngày 24 thĩng 11 nĩm 2009 mĩ i là mĩ t ngày đĩ c biĩ t nĩ i bĩ t nhĩ t cĩ a chú Trĩĩ t. Chú Trĩĩ t cĩ mĩ t “bĩi nĩi” trĩĩ c “đĩ i hĩ i vĩ t cĩ u yĩu nĩĩ c” hĩ p ĩ Mĩ đĩnh Hà nĩ i rĩ t đĩng đĩ ng tĩĩ n bĩt gĩĩ o vĩ i rĩ t nhĩĩ u cĩu bĩ t hĩ cĩng mĩ t lĩc biĩ u đĩĩ ng cĩ ba bĩ n vĩ n đĩ ĩĩ n cĩ a ngĩĩĩ CS: trĩ tuĩ , tĩ cách, và vĩn hĩa CSVN... “Bĩi nĩi” này cũng đĩĩ c “Vĩ t cĩ u” hoĩn hĩ vĩng đĩ i!!!

Đĩy là cĩu thĩ nhĩ t:

“... Chĩng ta ĩĩ mĩ t nĩĩ c trĩng chĩĩ n trĩn, chĩ a cĩ nhĩ ng cái kĩnh nghĩĩ m trĩng quĩĩ n lý, và ĩ nĩĩ c ngĩĩĩ i ta đĩ thĩ muĩ n tĩu đĩ c, muĩ n thĩm nhĩĩng cũng khĩ, vĩ hĩ thĩ ng lĩĩ t phĩp nĩ chĩ t chĩ. Cĩn ĩ Viĩ t nam cĩ a mĩnh, thĩ cĩ khi khĩng muĩ n thĩm cũng đĩ ng lĩng thĩm. ĩ Cĩi ngĩĩĩ i thĩ quĩĩ cĩ giĩ tĩĩ n khĩ khĩ. ĩĩĩ quĩĩ lĩc nĩo cũng cĩ sĩ đĩ, cho nên lĩc bĩ quĩĩ thĩ em mĩĩ n mĩ t chĩt. ĩ Mĩĩ n khĩng thĩ y ai đĩĩ hĩ t, thĩ em mĩĩ n thĩm. ĩ Chĩ khĩng phĩ i ngĩĩĩ i Viĩ t nam thĩm nhĩĩng nhĩ t thĩ giĩ i. ĩ Khĩng phĩ i vĩ y! Cho nên tĩi đĩ ngĩĩ quĩĩ vĩ ĩ nĩĩ c ngoĩi khi nghe nhĩ ng thĩĩng tĩn này, rĩ i nhĩn vĩ Viĩ t nam cũng đĩ ng cĩ hĩ t hoĩ ng; cĩ ngĩĩ rĩ ng trĩng nĩĩ c mĩnh tĩu cĩ c quĩĩ... Mĩ y hĩ i sao mĩ y ĩĩ ng óĩng giĩ c sao giĩ i thĩ ? ĩ Mĩ bĩy giĩ ĩĩ ng tĩu đĩ c thĩ ... Đĩy là quĩ lĩĩ t muĩn đĩ i.”

Nhà báo "tên-là p-3-trung-làng" nói...

Tác Giả: Trần Văn Giang
Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:21

"... Chúng ta đã mất nước trong chiến tranh, chúng ta có những cái kinh nghiệm trong quản lý." Mä kiäp! Chú Trí t có công đức những công tu là chiến tranh đã chấm dứt 34 -35 năm rồi chứ không phải mất năm ngoài! Đäng và lãnh đạo nhà nước có công thêm 35 năm nữa để học cách quản lý hay không? Nên biết Việt Nam đang tuổi thọ 97 năm so với Singapore rồi đấy. Những Tây phương họ nói "Time is money!" 35 năm tính ra tiền thì biết bao nhiêu mà kể ???

"Lúc bí quá thì em mượn chút. Mượn không thấy ai đòi hỏi, thì em mượn thêm." Chú Trí t luôn luôn tìm ra cách thoát khỏi cái tài ví von văn minh mượn tiền của mình. Rồi thì chú đang là chủ tịch nhà nước chứ không phải là nhà nước mượn giáo. Ví von kiểu ngô nghê: "Việt nam của mình, thì có khi không mượn tham cũng đừng lòng tham" ra cái điệu "Việt Nam có mượn trong sách cũng không được!" Những học hỏi và đau buồn là chỉ ngay sau đó chú lại giải nghĩa là:

"Chẳng không phải những Việt nam tham những nhà giáo. Không phải vậy!!?"

Sau đó chú có một cái "punch line" để với các em viết câu trả lời:

"Cho nên tôi đề nghị quý vị nhà nước ngoài khi nghe những thông tin này, rồi nhìn với Việt nam cũng đừng có hỏi họ; chỉ nghĩ rằng trong nước mình tiêu của quá?"

Lời mượn chỉ thời khi nghe câu này! Chú Trí t là con người "trí tuệ" nên ăn nói phải khác người thông minh. Tuy nhiên, cái đám thính giả đã đi đa số là "khoa bảng, trí thức phân" người nghe cách giải lý kể công nhận vậy mà viết tay để m để p thì không hiểu họ thu được gì? Những hay những gì? Học trường nào? Bảng chữ cái họ ở đâu?

Câu thứ hai:

"Con người ta, trong những người, ai cũng có họ, họ, á, họ chết. Chúng ta là con mất nhà, là con Läc, cháu Häng, cùng mất bác trẻ sinh ra. Trên thế giới này ít người nào có cái đó lắm..." Đang dùng một lời nói súc tích như: "có người," "con người ta," "cái người," "người ta," "mấy người..." để để để đám khoa bảng áo gấm với làng với chuyên "tham nhũng;" để rồi chú Trí t lại quäo mà không ra dấu ("signal") rõ ràng, những tình hình đáng báo "cùng mất bác trẻ sinh ra." Chú Trí t mượn học để lòng "cùng là bà con" mà mau mau giải thêm tiền với Việt Nam để cho "vì nghĩa đáng báo" nên cán bộ để viên chúng ông "không tham không được?" Càng giải mã các câu nói ngây ngô của chú càng mượn nhà máu... mượn.

Câu thứ ba:

Nêu ra rõ cái trí tuệ của CS khi với kể cho TT Hoa Kỳ Obama và cũng phải bày ra cái cách những người CS trên với để giao. Chú Trí t phang bäa là:

"Những mà tôi nói rằng ông Obama, với đây là khó lắm đó... Tôi nói mà tôi nhìn Obama, tôi thấy những này cũng chăm chú lắm á, cũng đừng nghe. Những thì là mình với để viên ông Obama, những mà mình với để phân hoá cái nhà bäc của người."

Nhưng vậy, tôi mượn nói với các để chỉ, với quý vị rằng: Cái vai trò, cái với thì của mình bây giờ cũng... ngang hàng với người ta, cũng nói năng cũng đúng mực, đàng hoàng."

Nhĩ i “tên-lĩ p-3-trĩĩ ng-làng ” nói...

Tác Giả: Trĩĩ n Văn Giang

Thứ Hai, 25 Tháng 1 Năm 2010 11:21

“... là mình vĩa đĩĩng viên ông Obama, nhĩĩng mà mình vĩa phân hoá cái cái nĩĩ bĩĩ cĩĩ a ỹĩng”
ỹĩng! Thĩĩt tai hai! Ông Obama nhìn xũĩng chú Trĩĩt hĩĩ kĩĩ (chăm chú) chĩĩ ý xem chú Trĩĩt có
khùng không mà chú Trĩĩt lĩĩ hiũũ lĩĩ m (!) Obama có cĩĩ mĩĩt “think tank” làm cĩĩ vĩĩn gĩĩm nhĩĩng
tay có ăn có hĩĩc đàng hoàng và thuũĩc cĩĩ thũĩy cĩĩ a chú Trĩĩt, hà cĩĩ gì mà Obama phĩĩi nghe chú
Trĩĩt thĩĩt hĩĩc vĩĩn kĩĩ này kĩĩ nĩĩ? Còn cái nghĩĩch lý “vĩa đĩĩng viên... vĩa phân hóa” thì có gì là
lĩĩ. Đó là cái bĩĩn chĩĩt lĩĩt lĩĩng cĩĩ bĩĩn cĩĩ a con ngũĩĩĩ CS. Tĩĩĩng tĩĩ nhĩĩ CS vĩa lĩĩ y tĩĩn cĩĩ a Viĩĩt
kiũũ gĩĩ vĩa vĩa chĩĩ i Viĩĩt kiũũ là phĩĩn đĩĩng chĩĩy theo liũũm giũũy đĩĩ quũũc... Mà nè nè! Nhân tĩĩn
đây, tĩĩi cũĩng xin hĩĩi chú Trĩĩt là lúc trĩĩĩc chú đi thăm Hũũĩĩ Cũũĩĩ Đầũũ Bũũĩĩ kinh, không biũũt chú
“đĩĩng viên” và “phân hóa” Hũũĩĩ Cũũĩĩ Đầũũ ra làm sao mà ngay sau đó thì Hũũĩĩ Cũũĩĩ Đầũũ cho hĩĩi
quũũn Trung cĩĩng cĩĩĩng chiũũĩĩ Trĩĩĩng sa và Hoằĩĩng sa; đĩĩng thũĩĩ gĩĩi mĩĩt lĩĩ “tũũ lĩĩ” đánh chìm
tũũ đánh cá và bũũt giam ngũũ phũũ Viĩĩt Nam ỹĩĩng trong hĩĩi phĩĩn Viĩĩt Nam. Nhiũũu ngũũ phũũ ta
phũũi quũũ lĩĩy xin tũũ lĩĩ nhĩĩ tũũ sao đĩĩ xin tha mĩĩng???

ĩĩ “Cái vai trò, cái vĩa thũũ cĩĩ a mình bĩĩy giũũ cũĩĩng... ngang hàng vĩa i ngũũĩĩ i ta.” “Cái vai trò, cái vĩa
thũũ” cĩĩ a chú Trĩĩt chĩĩ đĩĩng ngang ”háng” (đũũ sũũc) “ngũũĩĩ ta (?)” có đĩĩp đĩĩ gì mà gì mà bũũc
phét!

“Cũũĩĩng nói năng cũũĩĩng đũũĩĩng mĩĩc, đầũũ hoằĩĩng.” Ái chà chà! Cách nói chuyũũn tĩĩũ lĩĩm vĩa lĩĩng
nhĩĩ vĩa y mà chú Trĩĩt gĩĩi là “đũũĩĩng mĩĩc, đầũũ hoằĩĩng?” Khó mà tin là loũũĩĩ chuyũũn vĩa lĩĩng đĩĩũũ
đũũ này lĩĩi có thũũ cho cái đấĩĩm “trĩĩ thũũĩĩc cĩĩĩc phân” ngũũĩĩ “Nũũĩĩ giũũĩĩ a Đũũĩĩ Hũũĩĩ Vũũĩĩ cũũũũ” “Mũũĩĩ nũũĩĩ bình
an???” Theo tĩĩi, đây có khác gì cái “bình an” mà cĩĩng sũũn Bũũĩĩ Viĩĩt, MTGPMN và cĩĩ chính
khách cĩĩ a Mũũĩĩ đĩĩ cho quũũn, cán chính miũũn Nam ngày 30 thắĩĩng 4 năĩĩm 1975. Cái “bình an” mà
TT Nguyũũn Văn Thiũũũũ đĩĩ có lĩĩn gĩĩi là “bình an cĩĩ a nhà mĩĩ” (“Peace of grave!”)

Quũũ tình tũũ quũũc Viĩĩt Nam đĩĩ đĩĩn lúc mĩĩt vĩa nĩĩ cho nên mĩĩi có lĩĩ ai ngũũĩĩ (hay ngũũm) vĩa i cái trĩĩ
tuũũ nhĩĩ chú Trĩĩt làm chĩĩ tũũ ch nhà nũũĩĩc. Đũũĩĩ lĩĩi tĩĩng câu nói cĩĩ a chú Trĩĩt chĩĩ thũũy tũũn là
đũũũ hũũĩĩ???. Chú Trĩĩt là mĩĩt sũũ mĩĩ a mai đầũũ đĩĩn mà trĩĩi đĩĩt đĩĩ phũũt nuũũc Viĩĩt và dân tũũc Viĩĩt.

Hũũĩĩt ỹĩĩ kiũũn.